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                            บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 
                                   สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
                                         วันจันทร์ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 
                                  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งม 
 
ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล เวลา/น. ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสามิตร  ทิพย์เนตร 09.00 ประธานสภา อบต. สามิตร  ทิพย์เนตร  
2 นางอุลัย   สีเทา 09.00 รองประธาน สภา อบต.      อุลัย   สีเทา  
3 นางสาวนงนุช  ค าแหล้ 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2     นงนุช  ค าแหล ้  
4 นายธนวัฒน์  แก้วประทุม 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ธนวัฒน์ แก้วประทุม  
5 นายอนนท์  เหล่าราช 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5  อนนท์ เหล่าราช  
6 นายณัฎฐชัย  เจริญชัย 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ณัฎฐชัย  เจริญชัย  
7 นายสุจริต  ผาเนตร 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 สุจริต ผาเนตร  
8 นางเพ็ญศรี  แสนประเสริฐ 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8  เพ็ญศรี แสนประเสริฐ  
9 นายเอกภพ  ธรรมคุณ 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 เอกภพ ธรรมคุณ  

10 นายน าโชค  ศรีจันทเนตร 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10  น าโชค ศรีจันทเนตร  
11 นายชัยชนะ ชะนะบุตร 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ชัยชนะ ชะนะบุตร  
12 นายจ าเนียร  นนทศักดิ์ 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 จ าเนียร  นนทศักดิ์  
13 นายมงคล  โพธิจักร 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 มงคล  โพธิจักร  

 
รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เหตุผล หมายเหตุ 

- - - - - 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเลิศชัย  สีหาวัด นายก อบต.ป่าไม้งาม เลิศชัย  สีหาวัด  
2 นายทักษิณ  ชัยราช รองนายก อบต.ป่าไม้งาม ทักษิณ  ชัยราช  
3 นายอ านาจ สามหาดไทย รองนายก อบต.ป่าไม้งาม อ านาจ สามหาดไทย  
4 นายทองแดง  ตอสกุล เลขานายก อบต.ป่าไม้งาม ทองแดง ตอสกุล  
5 น.ส.อัญญรัตน์  โก๊ะสูงเนิน รองปลัด อบต.ป่าไม้งาม 

รักษาราชการแทน อบต.ป่าไม้งาน 
อัญญรัตน์  โก๊ะสูงเนิน  

6 นายสนอง  ปิ่นแคน ผู้อ านวยการกองช่าง สนอง  ปิ่นแคน  
7 นางไพจิตร  โพธิ์พนา ผอ.กองการศึกษา ศาสนาฯ ไพจิตร  โพธิ์พนา  
8 นายสุรศักดิ์   ชัยศรี ผู้อ านวยการกองคลัง สุรศักดิ์   ชัยศรี  
9 นายชยพล  ชารีกันณ์ หัวหน้าส านักปลัด ชยพล ชารีกันณ์  

10 นายสมเดช บ ารุงเอื้อ ผอ.กองสวัสดิการฯ สมเดช บ ารุงเอ้ือ  
11 นางสาวยุทยา  แสนศรี นักวิเคราะห์นโยบายฯ ยุทยา  แสนศรี  
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12 นางสาววาสนา  ภูขาว นักทรัพยากรบุคคล วาสนา ภูขาว  
13 นางสาวพัฒนาวดี  ต้นสีดา นักจัดการงานทั่วไป พัฒนาวดี ต้นสีดา  
14 นายอิสระ  กุลยะณี นักวิชาการสาธารณสุข อิสระ กุลยะณี  
15 นางพิสมัย   เหล่าโกธา ผช.จพง.ธุรการ พิสมัย เหล่าโกธา  
16 นางสาวปัณทิตา  ลีเลิศ พนักงานทั่วไป ปัณทิตา  ลีเลิศ  
17 วาลิตย์  ขันขวา แม่บ้าน วาลิตย์  ขันขวา  

 
นางสาวนงนุช ค าแหล้  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
เลขานุการสภา อบต.ป่าไม้งาม ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวนงนุช  ค าแหล้  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลป่าไม้งาม ปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้ สมาชิกสภาทั้ง 13 ท่านมาครบองค์ประชุมแล้ว                  
    เรียนท่านประธานสภาเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ                 
    พ.ศ.2565 ล าดับต่อไป 
     
เปิดประชุม เวลา ๐๙.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสามิตร   ทิพย์เนตร          - เรียนนายกและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันที่ 7 มกราคม 2565 

ประธาน     ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภูได้เข้าร่วมโครงการคลีนิคเกษตรฯ  ได้รับความ
    ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภามาต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด      
    หนองบัวล าภู  มีความภูมิใจอย่างยิงและรู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ     
    สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 ต่อไปนี้ก็ขอเชิญท่าน เลขานุการสภาได้อ่าน
    รายงานการประชุมสภาให้ครั้งที่แล้วทุกท่านได้ทราบ   

         
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นางนงนุช ค าแหล้  - อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ครั้งแรก เมื่อวันที่   
เลขานุการสภา                         6 เดือน มกราคม  พ.ศ.2565 เพ่ือให้สมาชิกสภาได้พิจารณาและมติรับรอง 
มติที่ประชุม                           - มีมติรับรอง       12   เสียง  
    - ไม่รับรอง     ๐      เสียง 
    - งดออกเสียง     1     เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามแถลงนโยบาย 
 
นายสามิตร  ทิพย์เนตร   เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามเข้าสู่ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง                  
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามแถลงนโยบาย เชิญครับ  
  
นายเลิศชัย  สีหาวัด    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน   
นายก อบต.ป่าไม้งาม                 ต าบลป่าไม้งามผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
                                            ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกรณีคณะกรรมการการ
    เลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๔๒แห่งพระราชบัญญัติการ
    เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕6๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน  
    พ.ศ.2564 นั้น 
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                                           ข้าพเจ้านายเลิศชัย สีหาวัด ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนชาวต าบล
    ป่าไม้งามเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ป่าไม้งามและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
    ส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๐ธันวาคม พ.ศ.๒๕6๔  
    ข้าพเจ้ามีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งพร้อมทั้งขอขอบคุณพ่ีน้องชาวต าบล 
    ป่าไม้งามทุกท่านที่ ได้มอบความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด 
                                           อาศัยอ านาจตามมาตราที่ ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
    บริหารต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕๖๒ บัญญัติว่า 
                                         “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหาร  
    ส่วนต าบลเรียกประชุมสภาเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผล
    การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายก
    องค์การบริหารส่วนต าบลให้กระท าโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
    จัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลทุกคน
    ที่มาประชุมด้วย” 

                                 กระผมนายเลิศชัย สีหาวัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม อ าเภอ
    เมือง จังหวัดหนองบัวล าภู จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานและพัฒนาองค์การ
    บริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ส าหรับช่วงการเข้ารับต าแหน่ง ระยะเวลา 4 ปีนับตั้งแต่
    บัดนี้เป็นต้นไปเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลภายใต้
    ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์กลุ่ม
    จังหวัดจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
    สังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหลักในการ
    ก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่รวมทั้งความ
    ต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้านโดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ด า เนินการไว้ ให้ต่อ
    ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

    ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามท่านสมาชิกสภาองค์การ
    บริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลป่าไม้งาม ได้มีการพัฒนาแบบค่อยเป็น ค่อยไป ถนนหลายสายช ารุดรอการ
    ซ่อมแซม ขาดน้ าท าการเกษตร มีปัญหายาเสพติดปัญหาขยะตกค้าง ปัญหาคุณภาพชีวิต
    ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงขาดการส่งเสริมกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืนเหล่านี้เป็น
    ส่วนหนึ่งของปัญหาในพื้นที่ และปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร คงเกิดจาก
    ปัจจัยหลายอย่าง และท่ีส าคัญคงเป็น เพราะปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

   โคโรน่า ๒๐๑9 หรือโควิด-19 ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว พ่อแม่พ่ีน้องประชาชนได้ให้
    ความไว้วางใจ ให้กระผมมาเป็นผู้บริหารขับเคลื่อนองค์กรในช่วง ๔ ปี ต่อจากนี้ไป 
    กระผม จะขอก าหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
    สมดุล โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามเป็นชุมชนน่าอยู่มี
    สภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้
    มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน
    ที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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    ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ท่านสมาชิกสภาองค์การ
    บริหารต าบลป่าไม้งาม ที่เคารพ เพ่ือให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล       
    ป่าไม้งามสามารถบรรลุความส าเร็จตาม เป้าหมายที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นกระผมจึงได้
    ก าหนดนโยบายภายใต้หลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับนโยบายภายใต้หลักธรรมาภิบาล
    กับนโยบายของ รัฐบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์
    สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชนต าบลป่าไม้งาม สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
    ประชาชน เป็นต าบลที่น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น   
    อันดีงาม เป็นสังคมอุดมปัญญาปราชญ์ชาวบ้านเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
    ได้อย่างแท้จริง ก าหนดไว้ 8 ด้าน ดังนี้ 
                                            ๑.นโยบายด้านการบริหารทั่วไปและการกระจายอ านาจ 
                                           ๑. ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การปกป้องเชิดชู
    สถาบัน ชาติศาสนา และ พระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบ 
    ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน
    ของประชาชนจากจากสาธารณภัย อาทิเช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
    ๒๐๑9 เป็นต้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
                                          ๒. ส่งเสริมการน าหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
    ดีมาใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน การบริหารองค์กร สามารถแก้ไขปัญหาความ 
    เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ประชาชน ศรัทธาการท างาน
    ขององค์การบริหารส่วนต าบล เกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
                                            ๓. ส่งเสริมฝ่ายปกครอง ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
    ในการตรวจสอบโครงการ และ การท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

                                  ๔. ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาต าบลที่เน้นสร้างระบบคุณธรรม 
    จริยธรรมส่งเสริมบทบาทของภาค ประชาชน สร้างท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืน
    และประชาชนมีความสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 

                                  ๕. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน
    ส่วนต าบลเจ้าหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนต าบลให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ
    และท่ีได้รับมอบหมาย โดยเน้นการบริการประชาชนด้วยหัวใจ 

                                  6. พัฒนาระบบสารสนเทศในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และ 
    ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ บริหารส่วนต าบล เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์และ
    เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยเน้นความรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย 
                                           ๒.นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
                                          1. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มเกษตรผสมผสาน
    โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

                                  ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มทอผ้าและกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ ต าบล     
    ป่าไม้งามให้มีผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีเอกลักษณ์ เพ่ิมรายได้และสร้างชื่อเสียงให้
    ต าบลป่าไม้งามเป็นที่ยอมรับของคนท่ัวไป 

                                  ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนภายในพื้นท่ี
    ต าบลป่าไม้งาม 
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                                           3.นโยบายด้านสวัสดิการสังคม 
                                          1. ส่งเสริม ดูแล อ านวยความสะดวกในการรับเงินเบี้ยยังชีพของ
    ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปตามความต้องการตามแนวทางและ 
    หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ตามระเบียบฯ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                  2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และติดตามให้ผู้มีคุณสมบัติตาม
    หลักเกณฑ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้เข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง 

                                  3. ส่งเสริมให้ความช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ตาม
    ระเบียบกฎหมายที่ระบุไว้ให้กระท าได้ตามอ านาจ หน้าที่ และประสานงานหน่วยงานที่
    เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมที่สามารถ กระท าได ้
                                          4. ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลือ่นโครงการทูบีนัมเบอร์วัน (TO BE 
    NUMBER ONE) การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนต าบลป่าไม้งามให้เป็นรูปธรรมและการ
    มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
                                           ๔.นโยบายด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                                          ๑. จัดให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
    ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก สาธารณภัย 

                                  ๒. ส่ งเสริม สนับสนุนพร้อมยกระดับงานป้องกันและบรรเทา         
    สาธารณ ภัย ให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนมีส่วนร่วมปฏิบัติหน้าที่ 

                                 ๓. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
    ตามระเบียบฯและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
                                          ๕.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                                          ๑. ส่งเสริมและพัฒนางานกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลป่าไม้งาม
    ด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้เข้าถึงการบริการโดยเน้นให้เป็น    
    ศูนย์การเรียนรู้หลักประกันสุขภาพต าบล เพ่ือประชาชน 

                                 ๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
    ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนและพัฒนา
    กองทุนฌาปนกิจขยะรีไซเคลิขยะต าบลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต าบลป่าไม้งาม 

                                 ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ประชาชน
    สามารถเข้าถึงครอบคลุม และมีความ ปลอดภัย โดยเน้นหลักบริการแบบ Smile 
    Service 

                                 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
    ต าบลให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
    ครอบคลุมทุกมิต ิ

                                 ๕. ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ าให้
    รวดเร็วทันต่อเหตุการณ ์

                                 6. ส่งเสริมการออกก าลังกายภายในชุมชนให้เป็นต าบลรักษ์สุขภาพ 
                                 ๗. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

    โดยชุมชนเพ่ือชุมชน ปรับปรุง รูปแบบให้เกิดความเหมาะสม การเรียนรู้ การมีส่วนร่วม
    การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
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                                          ๖.นโยบายด้านการศึกษา 
                                         ๑. พัฒนาโครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานเหมาะสมกับ
    การพัฒนาการตามวัย มีการพัฒนา ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
                                          ๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
    และส่งเสริมสิทธิสวัสดิการตาม หลักเกณฑ์ของทางราชการก าหนด 

                                 ๓. บริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาให้เพียงพอ เหมาะสม
    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา แห่งชาติ 

                                 ๔. จัดให้มีสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬา เช่น สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน
    รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ทุกประเภท แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

                                 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาด้านคุณภาพอาหารของศูนย์พัฒนา
    เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน ตามหลัก โภชนาการ มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
                                          7.นโยบายด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
                                         ๑. ส่งเสริมงานบุญประเพณีท้องถิ่น (ฮีตสิบสอง คองสิบสี่) สืบสาน
    วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน 
                                         ๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนโดยศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์
    ชาวบ้านต าบลป่าไม้งาม 
                                           ๓. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็น 
    อัตลักษณ์ชุมชน 
                                       8.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                                       ๑. พัฒนา บ ารุงรักษา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่อย่าง
    ต่อเนื่องเชื่อมโยงการคมนาคมให้สะดวก และมีความปลอดภัย โดยเส้นทางคมนาคม
    หลักให้เป็นถนนได้มาตรฐาน และเส้นทางการเกษตรให้เป็นถนน ที่สัญจรได้สะดวกและ
    มีความปลอดภัย 
                                         ๒. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาแหล่งน้ า ฝายกักเก็บน้ า ฝายชะลอ
    น้ าให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบล ป่าไม้งาม ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการประกอบ
    อาชีพเกษตรกรรม 

                               ๓. ส่งเสริม สนับสนุน การขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร และขยายไฟฟ้า
    ส่องสว่างภายในพ้ืนที่ต าบล ป่าไม้งาม 

                               ๔. พัฒนาระบบสูบน้ า ให้มีคุณภาพ รวดเร็ว ทันเวลา และขยายระบบ 
    ให้เพียงพอเหมาะสมต่อการ พัฒนาด้านการเกษตร 

                              ๕. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
    ขอรับการสนับสนุนเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามสมาชิกสภา          
    ผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับนโยบายทั้ง 8 ด้านที่ได้แถลง
    นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามทั้ง 8 ด้านที่ได้แถลงต่อสภาดังกล่าว
    ข้างต้นจะไม่สามารถปฏิบัติได้บรรลุส าเร็จได้หากไม่ได้รับความร่วมมือและการยอมรับ
    จากท่านสมาชิกสภา  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบลเจ้าหน้าที่และที่
    ส าคัญยิ่งคือจากพ่ีน้องประชาชนจากต าบลป่าไม้งาม 
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     ดังนั้นจากระยะเวลา 4 ปีผมพร้อมแล้วทีมผู้บริหารขอประสานความรวมมือ
    และค าแนะน าในการบริหารงานจากทุกฝ่ายเพ่ือพัฒนาต าบลป่าไม้งามให้มีความเจริญ
    ในทุกด้านประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ าไหลไฟสว่าง ทางสะดวกมีศูนย์
    การเรียนรู้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปราชญ์ชาวบ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพเด่น เน้น
    กองทุนชาวฌาปนกิจขยะเอาชนะยาเสพติดด้วยโครงการทูบีนัมเบอร์วัน มีการบริหาร
    ธรรมาภิบาลสนับสนุนงานกลุ่มอาชีพรวม Leader คิดมุ่งสู่การพัฒนาและการบริการ
    ด้วยหัวใจตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามในวันนี้
    ขอบคุณครับ 
 
นายสามิตร  ทิพย์เนตร             เรียนท่านนายกและคณะผู้บริหารสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับตามที่ท่านนายก 
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม       องค์การบริหารส่วนต าบลได้แถลงนโยบายที่ผ่านมาท่านสมาชิกมีข้อเสนอแนะสิ่งใดก็ 
                                          เสนอได้นะครับ 
 
ที่ประชุม                                รับทราบ 
 
นายอ านาจ สามหาดไทย            เรียนท่านประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
รองนายก อบต.ป่าไม้งาม      ที่ เคารพทุกท่านเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการที่ เคารพทุกท่านผม  นายอ านาจ           
    สามหาดไทย  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม  ก็อยู่ในช่วงวาระที่ 3 ครับ
    ก็ขออนุญาตสภาในที่ประชุมก่อนอ่ืนก็ขอแสดงความยินดีต่อท่านประธานสภา        
    รองประธานสภาเลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้เขามาท างานและ
    เป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนต าบลป่าไม้งามที่ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องใน
    หมู่บ้านของเราได้มาท าหน้าที่แทนพ่ีน้องประชาชนในต าบลเราในครั้งนี้ก็ขอแสดงความ
    ยินดีกับทุกท่านครับนายกได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมในครั้งนี้ก็ขออนุญาตเรียนที่
    ประชุมว่าทางคณะผู้บริหารมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะท างานกับเจ้าหน้าที่หัวหน้า
    ส่วนทุกภาคส่วนกับท่านสมาชิกสภาทุกท่านพร้อมปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเพ่ือให้พ่ีน้อง
    ประชาชนได้รับการบริการที่ดีต าบลป่าไม้งามจะพัฒนาในด้านต่างๆซึ่งตามที่นายกแถลง
    เบื้องต้นซึ่งคณะผู้บริหารก็ต่างมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมงานกับทางเจ้าหน้าที่เพ่ือจะ
    น าต าบลป่าไม้งามของเราให้ก้าวสู่การพัฒนาในด้านต่างๆขออนุญาตพูดคุยกับทางสภา
    ในที่ประชุมในเบื้องต้นในครั้งนี้ก่อนขอบคุณท่านประธานสภาในครั้งนี้ครับ  
                           
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง การเลือกคณะกรรมการสามัญสภาฯ 
                        1.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        2.คณะกรรมการแปรญัตติ 
                 
นายสามิตร ทิพย์เนตร            เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง การเลือกคณะกรรมการสามัญสภาฯ  
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ ขอมอบหน้าที่ให้เจ้า 
                                          หน้าที่ผู้บริหารทุกท่านได้ชี้แจงครับ 
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นายชยพล ชารีกันณ์ 
หัวหน้าส านักปลัด  เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาองค์การ
    บริหารส่วนต าบล ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย 
    ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 )   
    พ.ศ.2554) หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
    มี 2 ประเภท คือ 

    1.คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า
   สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
    2.คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้
   เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

    ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่อง
    ใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น ข้อ 105 ภายใต้
    บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
    ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็น
    แก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

    1.คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    2.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    3.คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    4.คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร     

     ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอาจตั้ง 
    คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภา
    ท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา  ข้อ 107 ภายใต้
    บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
    ท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่
    กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
    กว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  
    ส าหรับคณะกรรมการที่ส าคัญและจ าเป็นต้องด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งในครั้งนี้คือ 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  

อันดับแรกกระผมขออนุญาตเรียนเชิญทางท่านประธานสภาได้ พิจารณาด าเนินการ
คัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 
นายสามิตร  ทิพย์เนตร    ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการ               
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม          ประชุมจะเลือกกี่ท่าน 3 ท่านไม่เกิน 7 ท่าน 
 
มติที่ประชุม                             เห็นชอบ จ านวน 3 ทา่น  
  
นายธนาวัฒน์  แก้วประทุม          ขอเสนอนายสุจริต  ผาเนตร เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7                   นายณัฎฐชัย  เจริญชัย และ นายชัยชนะ ชะนะบุตร  รับรอง 
   
นายน าโชค  ศรีจันทเนตร           เสนอนายชัยชนะ ชะนะบุตร เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10                นางเพ็ญศรี  แสนประเสริฐ และ นายอานนท์  เหล่าราช  รับรอง 
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นายจ าเนียร  นนทศักดิ์              เสนอนายน าโชค ศรีจันทเนตร เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6                  นางสาวนงนุช ค าแหล้ และ นายมงคล  โพธิจักร  รับรอง 
  
นายชยพล  ชารีกันณ์         การแต่งตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการจะมีประธาน 1 ท่าน  
หัวหน้าส านักปลัด                   หนึ่งในสามจะต้องมีประธานและกรรมการก็จะให้ทุกท่านพิจารณาคัดเลือก 
            โดยการคัดเลือกกรรมการแต่ละชุดต้องมีการยกมือสนับสนุนท่านที่มีคะแนนสูงสุดเป็น
            ประธานคระกรรมการตรวจรายงานการประชุม                  
      
มติที่ประชุม                            ผลการคัดเลือกประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ปรากฏว่า
    1.นายสุจริต  ผาเนตร    สมาชิกสภาหมู่ที่ 9         ได ้6 คะแนน 
                                          2.นายชัยชนะ ชะนะบุตร  สมาชิกสภาหมู่ที่ 3       ได้ 4 คะแนน 
                                          3.นายน าโชค  ศรีจันทเนตร  สมาชิกสภาหมู่ที่ 10  ได้ 2 คะแนน 
นายสามิตร  ทิพย์เนตร 
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม    ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ คือ 

คณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอความเห็นจากท่านสมาชิกว่าสภาของเราจะด าเนินการ
คัดเลือกให้และเสร็จสิ้นหรือจะด าเนินการต่อเมื่อมีการพิจารณา                          

 
นายสุจริต  ผาเนตร   เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 ควรแต่งตั้งช่วงที่มีการพิจารณาข้อบัญญัติ ค่อยแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้ช่วงนี้

เราแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมก่อนช่วงที่มีงบประมาณถึง 
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติมีขอเสนอแค่นี้ครับ  

  
มติที่ประชุม                             เห็นชอบแตง่ตั้งคระกรรมการตอนจัดข้อท าบัญญัติ 
 
นายสามิตร  ทิพย์เนตร 
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม                    ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านคณะกรรมการวิสามัญตามระเบียบข้อ  

103 ขอความคิดเห็นสมาชิกครับ   
      
 
นายสุจริต  ผาเนตร                     เรียนท่านผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียติทุกท่านควรแต่งตั้ง 
 สมาชิกสภา หมู่ที่ 9                   คณะกรรมการวิสามัญ เป็นครั้งๆครับ                   
                                                                                                           
มตทิี่ประชุม                               เห็นชอบเป็นครั้งๆ    
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายสามิตร  ทิพย์เนตร                เรียนท่านสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้มีข้อเสนออะไรเชิญได้ครับ 
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม 
 
นายธนวัฒน์ แก้วประทุม                  ขอเรียนท่านนายกและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านและหัวหน้าส่วนราชการ 
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7                        ทุกภาคส่วนขอถามเรื่องถนนตอนนี้ประชาชนก็เดือดร้อนมากนะครับเรียน 
                                               ผอ.กองช่าง  ผอ.กองคลัง ให้ลงพ้ืนที่หน่อยนะครับชาวบ้านสัญจรไปมาไม่สะดวก 
                                               ถนนเป็นหลุมเป็นบ่ผมคิดว่าคงเป็นทั้งหมู่บ้านที่ถนนไม่ดีช่วงนี้ชาวบ้านขนถ่ายอ้อย 
                                               เข้าสู่ลานอ้อยก็ขอให้ ผอ.ช่างดูแลทุกพ้ืนที่ในหมู่บ้าน ขอบคุณครับ 
 
นายสนอง  ปิ่นแคน                       เรียนประธานสภา รองประธานสภา นายกและคณะผู้บริหารทุกท่าน ทางกอง 
ผู้อ านวยการกองช่าง                     ช่างท าหนังสือส่งไปท่ี อบจ.เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอเอกสารตอบกลับมา 
 
นางสาวอัญญรัตน์  โก๊ะสูงเนิน           เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนายกและคณะผู้บริหาร 
รองปลัด อบต.ป่าไม้งาม  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉัน นางสาวอัญญรัตน์  โก๊ะสูงเนิน ต าแหน่ง รองปลัด 
    องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามรักษาราชการปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       
    ป่าไม้งามดิฉันขอเพ่ิมเติมเรื่องสมาชิกสภามารับต าแหน่งใหม่ซึ่งข้อบัญญัติองค์การ
    บริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ปีงบประมาณ 2565 ก็ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วสมาชิก
    สภาใหม่ก็ยังไม่ทราบงบประมาณที่ยังไม่ได้รับเล่มขอให้เจ้าหน้าที่จัดทข้อบัญญัติมอบให้
    ทางสมาชิกทุกท่านด้วยและในเรื่องแผนพัฒนาสมาชิกสภาใหม่ก็ยังไม่ทราบ โครงการ
    ต่างๆที่ตนเองรับผิดชอบมีโครงการอะไรบ้างก็มอบให้ทางแผนเตรียมเอกสารมอบให้ทาง
    สมาชิกสภาใหม่ด้วยจะได้ตรวจสอบโครงการต่างๆในหมู่บ้านของตนเองที่ได้รับจัดสรรที่
    สภาเก่าอนุมัติมีโครงการอะไรบ้างจะได้ติดตามประสานงานได้ถูกต้องขอแจ้งเพ่ิมเติมแค่
    นี้ขอบคุณคะ 
 
นายเลิศชัย  สีหาวัด   เรียนท่านประธานสภาในเรื่องของการประชุมสภาใหม่ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันใน 
นายก อบต.ป่าไม้งาม  ฐานะผมเป็นนายกเคยผ่านประธานสภามาก่อนก็อยู่ช่วยเหลือท่านประธานสภา  
    รองประธานสภา เลขานุการสภา ไปเรื่อย ๆ ครั้งต่อไปก็เข้าที่เข้าทางกว่านี้ทั้งนี้ทั้งนั้น
    วัตถุประสงค์ของทุกคนในระเบียบในขอบัญญัติ กฎหมายต่างๆที่ก าหนดขึ้นนั้นเป็น
    กติกา อย่างตัวผมเองแถลงนโยบายต่อสภาทั้ง 8 ด้านอยู่ในกรอบอ านาจหน้าที่ทาง
    องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามที่สามารถท าได้เป็นกติกาที่บังคับไว้เราทุกคนมีความ
    ตั้งใจที่จะพัฒนาต าบลป่าไม้งามให้เจริญรุ้งเรืองเทียบเท่ากับต าบลอ่ืนหรือดีกว่าต าบลอ่ืน
    นี้คือวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ผมได้แถลงนโยบายท่านสมาชิกสภาท่านหนึ่งสอบถามว่า
    ท ามัยต้องแถลงนโยบาย คือ ผู้บริหารถ้าไม่แถลงนโยบายต่อสภาก็ไม่สามารถท างานได้
    อย่างสมบูรณ์  ถ้าได้แถลงนโยบายแล้วก็จะท างานได้สมบูรณ์แบบตามที่กฎหมาย
    ข้อบังคับที่เขาก าหนดมาจึงน าเรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้เข้าใจในส่วนของ
    นโยบายต่างๆต่อไปก็ได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละกองแต่ละฝ่าย
    แต่ละส่วน วันนี้ก็เป็นวันแรกที่เข้ามาท างานได้อย่างสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วการ
    บริหารบ้านเมืองที่ดี สามารถบริหารบ้านเมืองได้ตามวัตถุประสงค์ที่แถลงไว้พัฒนาต าบล
    เราไม่ไห้ขาดไป 3 องค์ด้วยกัน 1.คณะผู้บริหารผู้ก าหนดนโยบาย  2.ผู้พิจารณาในความ
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    เห็นชอบติดตามผู้บริหาร ได้ท าตามนโยบายหรือไม่ 3.สภาซึ่งมีหัวเรือเป็นท่าน 
    ประธานสภาอีกส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านให้ความร่วมมือขับเคลื่อนตาม
    นโยบายที่อ่านแถลงต่อสภาแล้วภายใน 4 ปีทิศทางก็ไปตามนี้เจ้าหน้าที่ท าไมต้องรอ
    ผู้บริหาร ผู้บริหารบ้านเมืองแต่ผู้บริหารไม่เหมือนกันก็ยกตัวอย่างง่ายๆโรงเรียนถ้า
    เปลี่ยนผู้บริหารการบริหารก็เปลี่ยนไปแต่ในส่วนที่เปลี่ยนก็ไม่ใช้เปลี่ยนไปทั้งหมดแต่
    เปลี่ยนเป็นบางส่วนบางตอนส่วนที่ดีสานต่อส่วนที่ท าไม่เสร็จก็จะท าให้เสร็จส่วนนโยบาย
    เพ่ิมเติมเราท าตามนโยบายที่เราแถลงไว้ขอเรียนให้ทุกท่านได้เข้าใจก็ขอฝากทั้ง 3 ฝ่าย 
    3 ส่วน ทั้ง 3 เรื่องส าคัญด้วยกัน ทั้งสภาทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเราต้องช่วยกัน เรื่องของ
    พัฒนาผมเคยด ารงต าแหน่งสมาชิก ประธานสภาทีผ่่านมาก็พอรู้อยู่บ้างเรื่องข้อ 
    บัญญัติมีอะไรบ้างจะพิจารณาพร้อมสมาชิกสภารู้สึกว่าสมาชิกสภาเก่าเข้ามา 5 ท่าน
    ด้วยกันส่วนที่เหลือสมาชิกใหม่ทั้งหมด คณะผู้บริหารหน้าเก่าแต่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ถือ
    ว่าเป็นผู้บริหารแต่ก่อนเป็นสภาพิจารณาตอนนี้ขยับขึ้นมาได้รับความไว้ว่างใจจาก
    ประชาชนชาวต าบลป่าไม้งามได้มาบริหารก็จะแตกต่างกันไปแต่ก่อนที่เคยเป็นมาอันนี้ 
    ก็น าเรียนให้ทุกท่านทราบได้เข้าใจเพ่ิมเข้ามาอีกท่านหนึ่งเลขานุการนายกใหม่ส าหรับ
    อบต.ใหม่ส าหรับท้องถิ่นท่านเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาก่อนใหม่ทั้งผู้บริหารทั้งสมาชิก
    เรียนรู้ไปด้วยกันเป้าหมายเราคือพัฒนาต าบลเราให้หน้าอยู่ให้เจริญรุ่งเรื่องท าให้พ่ีน้อง
    ประชาชนกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากโภคซึ่งทุกท่านก็ทราบดีมีโรคระบาด 
    COVID-19 ท่านสมาชิกสภาพูดถึงการปรับถนนร่างข้อบัญญัติไตรมาตรแรกก็ยังไม่ได้คุย
    กันกับทางเจ้าหน้าคณะผู้บริหารชุดนี้ได้แถลงนโยบายไว้เราจะตั้งใจพัฒนาทุกด้านไม่ใช้
    ว่าด้านเดี่ยวทุกด้านที่ได้แถลงนโยบายไว้เราจะบริหารฉันพ่ีฉันน้องไม่มีนายนายของเรา
    คือพ่ีน้องประชาชนระบบของพ่อขุนรามได้ก าหนดไว้แบบนั้น  ขอบคุณครับทุกท่าน 
 
นายณัฎฐชัย เจริญชัย   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านเรียน ผอ.กองช่างมีคน 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 13   ตกถนนบ้านลาดซอย 1 ข้อให้กองช่างลงพ้ืนที่ตรวจสอบถนนหน่อยนะครับเส้นนี้ท่าน
    นายกได้ได้ไปดูมาแล้ว 
 
นายเลิศชัย   สีหาวัด   ท่านสมาชิกสภานายณัฎฐชัย  เจริญชัย ได้พูดถึงผมได้ไปดูจริงๆตั้งแต่เป็น 
นายก อบต.ป่าไม้งาม                ประธานสภาผมอุทายออกมาว่าค าหนึ่งว่าถนนแบบนี้ในต าบลป่าไม้งามยังมีอยู่อีกเหรอมี
    ลักษณะไม่เป็นรูปถนนประชาชนไม่สามารถเดินทางไปถึงพ้ืนที่ของตน นี้คือสิ่งสะท้อน
    ผู้บริหารถ้าทุกท่านไม่สะท้อนขึ้นมาคณะผู้บริหารไม่สามารถรับรู้ได้ว่าถนนเส้นไหน
    ล าบากเราท าได้เราท าเราท าไม่ได้ส่งต่อนี้คือนโยบายท าได้ท าท าไม่ได้ส่งต่อเราจะเข้ามา
    ดูแลพ่ีน้องประชาชนทั่วไปทุกส่วนทุกระดับไม่เลือกชนชั้นวรรณะเราจะแก้ไขเต็ม
    ความสามารถตามบทบาทอ านาจหน้าที่ขอบคุณมากครับ 
นางอุลัย  สีเทา    เรียนท่านประธานสภา นายกและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 

รองประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  ท่านดิฉันได้รับเรื่องจาก รพสต. เจ้าหน้าที่ อสม.ต้ัง
ด่านแต่ละรอบท าไมไม่ได้แค่ตอบแทนฝากให้ท่านได้พิจารณาด้วยนะค่ะขอบคุณมากค่ะ 

นายเอกภพ   ธรรมคุณ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1                          เรียนท่านประธานสภาที่จริงแล้วเส้นทางเส้นนั้นอยู่ในพ้ืนที่ของผมมีปัญหาอยู่ว่า

ถนนทางเข้าติดกับบ้านห้วยหามต่างถนนยังไม่เป็นรูปถนนพอดี ว่าจะลงหินคลุกแต่ลง
ไม่ได้ต้องติดต่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามารางวัตร ก่อนเพราะติดกับเขตสาธารณะของบ้านห้วย
หามต่างขอฝากทางกองช่างครับ 
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นายชยพล  ชารีกันณ์   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ค่าตอบแทนที่จริงๆแล้ว 
หัวหน้าส านักปลัด  เป็นงานด้านสาธารณสุขมอบหมายให้ทาง อสม.ทุกครั้งที่ผ่านมาทางงานป้องกันผู้น า
    ชุมชนผู้ใหญ่บ้าน อปพร ร่วมกับ รพสต.ทั้ง 2 แห่งในการตั้งด่านในครั้งนั้นเป็นการขอ
    ความร่วมมือทุกครั้งที่ผ่านมา ครั้งต่อไปให้ประธาน อสม.ส่งรายชื่อมาเพ่ือให้นายกออก
    ค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานเพื่อจะได้เบิกค่าตอบแทนในส่วนของ อสม. 
 
นางสาวอัญญรัตน์  โก๊ะสูงเนิน  ขออนุญาตเพิ่มเติมการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อสม.ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัดได้ 
รองปลัด อบต.ป่าไม้งาม  แจ้งไปแล้วที่มีการประชุม 7 วันอันตรายก่อนที่ตั้งด่านก็มีปัญหาเหมือนกันในเรื่องการ
    เบิกจ่ายค่าตอบแทน อสม.ระเบียบการเบิกจ่ายของ อปพร. อสม.เป็นคนละระเบียบกัน
    แต่ถ้าเราจะให้ได้ก็ข้ึนอยู่กับการบริหารจัดการถ้าเบิกจ่ายให้โดยตรงไม่ได้ขอเพิ่มเติมแค่นี้  
    
นายสามิตร  ทิพย์เนตร   มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญนะครับถ้าไม่มีวาระสุดท้ายก็ 
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม คณะผู้บริหารทุกท่าน สมาชิกสภา
    ผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ผมนายสามิตร ทิพย์เนตร ท าหน้าที่เป็น 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้าท าผิดพลาดประการใดก็ขอประทานอภัย 
    ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ครับ 
     
ปิดประชุม เวลา 14.30 น. 
    ลงชื่อ                 ผู้จดบันทึกการประชุม 
                   (นางสาวนุงนุช  ค าแหล้ ) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 
  
 
                                          ลงชื่อ                                    ผู้จดบันทึกการประชุม 
                      (นายสามิตร  ทิพย์เนตร) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม เห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 
20 มกราคม  2565  
 

                 (ลงชื่อ)..................................................................              
                    (นายสุจริต  ผาเนตร) 
       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

                (ลงชื่อ).....................................................................            
                    (นายชัยชนะ ชะนะบุตร) 
          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
        (ลงชื่อ)....................................................................           
                    (นายน าโชค  ศรจีันทเนตร) 
         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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